

# มทร.ค้นพบบัว2สายพันธุ์ใหม่โลก

นายภูรินทร์ อัครกุลธร หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่ มทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งพิพิธภัณฑน์บัวขึ้นในปี พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับข่าวดีเมื่อพบว่าภายในกุณฑลของพิพิธภัณฑน์บัว ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์บัวต่างๆ ได้มีบัวผสมข้ามสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์บัวชนิดใหม่ 2 สายพันธุ์ และจากการตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ เปรียบเทียบกับสายพันธุ์บัวทั่วโลกไม่พบว่ามีทั้ง 2 สายพันธุ์ดังกล่าว ถือเป็นการค้นพบบัวสายพันธุ์ใหม่ของโลกขึ้นที่พิพิธภัณฑน์บัวแห่งนี้ขณะนี้ได้ตรวจสอบคุณลักษณะแล้ว และได้ตั้งชื่อว่า "ธัญภาพ" เป็นบัวกลุ่มสายเขตร้อน จะบานในเวลากลางคืน การให้ดอกจะทยอยออกดอกตามกัน จะบานอยู่ 3 วัน อีกชนิดชื่อว่า "รินลอบล" เป็นบัวลูกผสมเปิด มีกลิ่นหอมเล็กน้อย การให้ดอกทยอยออกตามกัน ดอกตก บาน 3 วัน การขยายพันธุ์ ต้นอ่อน, หัว, เมล็ด



รินลอบล



ธัญภาพ

นายภูรินทร์กล่าวด้วยว่า การพบบัวพันธุ์ใหม่ของโลกในครั้งนี้ถือเป็นการผสมพันธุ์บัวแบบธรรมชาติภายในพิพิธภัณฑน์บัว ต่อไปจะนำสายพันธุ์บัวทั้งสองชนิดนี้ไปยื่นเรื่องขอจดลิขสิทธิ์ที่กรมวิชาการเกษตร ให้บรรจุเป็นพืชพันธุ์ใหม่ รวมทั้งจะส่งเข้าร่วมประกวดที่สมาคมบัวโลก (International Water Lily and Water Garden Society) หรือ IWGS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในปีนี้ด้วย คาดว่าจะเป็นที่ฮือฮาของวงการบัวอย่างแน่นอน สำหรับบัว 2 สายพันธุ์ใหม่ และสายพันธุ์อื่นๆ กว่า 150 พันธุ์ภายในพิพิธภัณฑน์บัว มทร. จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และทำวิจัยต่อไป

## มติมหาชน

# พิพิธภัณฑน์บัวพบบัวสาย2พันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. นายภูรินทร์ อัครกุลธร หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ มทร.ธัญบุรี ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑน์บัว ขึ้นในปี 43 ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้พื้นที่ 18 ไร่ ภายในมทร.ธัญบุรี เป็นที่ตั้งดำเนินการ ระยะเริ่มแรกมีการรวบรวมพันธุ์บัวเพียง 40 สายพันธุ์ แต่ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากถึง 150 สายพันธุ์ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ คนและทีมงานพบว่าภายในกุณฑลของพิพิธภัณฑน์บัว ได้มีบัวผสมข้ามสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์บัวชนิดใหม่ 2 สายพันธุ์

นายภูรินทร์ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ เปรียบเทียบกับสายพันธุ์บัวทั่วโลกยังไม่พบว่ามีทั้ง 2 สายพันธุ์ จึงถือเป็นการค้นพบสายพันธุ์บัวสายพันธุ์ใหม่ของโลก ขณะ

นี้ได้มีการตรวจสอบคุณลักษณะและตั้งชื่อแล้ว สายพันธุ์แรกชื่อว่าธัญภาพ เป็นบัวกลุ่มสายเขตร้อนจะบานในเวลากลางคืน ลักษณะเด่นของใบจะเป็นรูปไข่สีน้ำตาลแดงเข้ม หลังใบมีสีน้ำตาลแดง ก้านใบก้านดอกสีน้ำตาลแดงไม่มีขน ดอกตูมทรงดอกก่อนข้างเรียวยาว สีแดงเหลืองเขียวที่โคนดอก เวลาดอกบานสีของกลีบจะออกสีแดง เหลืองม่วงบริเวณขอบกลีบทั้งสองข้าง ขณะที่กลีบเลี้ยงด้านในจะมีสีแดงชมพู ด้านนอกมีสีน้ำตาลมีขีดเส้น 5 เส้น เกสรจะมีอับเรณูสีแดงดำ ก้านอับเรณูจะมีสีแดง เกสรเพศผู้มีสีขาว เกสรเพศเมียมีสีแดง ทรงดอกบานจะแผ่ครึ่งวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอก 12-15 ซม. การให้ดอกจะทยอยออกดอกตามกัน จะบานอยู่ 3 วัน

นายภูรินทร์ เผยอีกว่า ส่วนสายพันธุ์ที่สองชื่อว่ารินลอบล เป็นบัวลูกผสมเปิด ลักษณะใบอ่อนเป็นรูปไข่ หน้าใบสีเขียว มีแถบสีน้ำตาลหลังใบสีเขียว มีกระสีน้ำตาลแดงเข้มทั่วไป ดอกตูมโคนดอกโคนกว้างปลายเรียวมีจุดกระปลายเข็มสีน้ำตาล ดอกบานสีกลีบดอกปลายกลีบมีสีชมพู โคนกลีบสีชมพูอมเหลืองกลีบเลี้ยงด้านในสีชมพูอมขาว ด้านนอกกลีบเลี้ยงมีสีเขียว มีเขี้ยวบนสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ โคนกว้างปลายแหลม อยู่เยื้องกันแผ่ออกเป็นรูปดาว เกสรอับเรณู สีเหลือง ปลายกลีบเป็นสีชมพู ทรงดอกบานแผ่ครึ่งวงกลม กลีบดอกซ้อน เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 12-18 ซม. กลิ่นหอมเล็กน้อย บาน 3 วัน ทั้งนี้จะขอจดสิทธิบัตรและส่งเข้าประกวดที่สมาคมบัวโลก (International Water Lily and Water Garden Society) หรือ IWGS ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในปีนี้ด้วย สำหรับบัวสายพันธุ์ใหม่ และสายพันธุ์อื่น ๆ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี.